

BÁO CÁO

**Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Thực hiện Công văn số 554/UBND-TH ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19 khóa VII, UBND thành phố báo cáo như sau:

Theo Báo cáo số 367/BC-HĐND ngày 05/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 16/50 ý kiến gửi đến kỳ họp thứ 16 chưa được các ngành xem xét, giải quyết, trong đó có ý kiến của cử tri phường Đông Giang, thành phố Đông Hà: “*Nhân dân sinh sống tại Vùng Đồng Ngoài Khu phố 1 đã ổn định sản xuất từ lúc thực hiện Nghị định 64 của Chính phủ, hiện nay bà con nhân dân đã làm hồ sơ đề nghị cấp thẻ đỏ nhưng đến nay chưa được giải quyết*”. Tiếp nhận kiến nghị của cử tri trên địa bàn, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và làm việc với người có kiến nghị, kết quả như sau:

Có 57 hộ gia đình thường trú tại địa bàn Khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà có đất tại Vùng Đồng Ngoài thuộc xã Cam An (nay là xã Thanh An) huyện Cam Lộ, sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp từ trước đến nay. Vào năm 2017, các hộ gia đình nêu trên đã lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được UBND xã Cam An (nay là xã Thanh An) huyện Cam Lộ công khai xác nhận. Ngày 02/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Cam Lộ đã có Công văn số 08/CV-CNVP gửi UBND phường Đông Giang đề nghị xác nhận các hộ gia đình, cá nhân có trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Theo đó, ngày 17/7/2018, UBND phường Đông Giang đã có Công văn số 60/UBND-ĐCXD gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Cam Lộ (sao gửi kèm). Tuy nhiên, cho đến nay, các hộ gia đình vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Cam Lộ.

UBND thành phố báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân./u

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- CVP, PVP, CVVP;
- Lưu: VT, TNMT. *Chốt*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng